

Số: /BC-BCĐ

Tuy Phước, ngày tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mới và Đô thị văn minh” năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024

Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mới nâng cao và Đô thị văn minh” huyện báo cáo tình hình thực hiện Phong trào năm 2023 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Đặc điểm tình hình

- Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam thời kỳ mới, thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, văn minh, lành mạnh; vừa phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế”.

- Trong năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra đạt được kết quả nhất định: Nền kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng và phát triển; các hoạt động văn hóa xã hội tiếp tục có tiến bộ; đời sống của đại bộ phận nhân dân trong huyện cơ bản ổn định; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được tăng cường. Phong trào “TĐĐKXDĐSVH”, “Xây dựng nông thôn mới và Đô thị văn minh” trên địa bàn huyện đã trở thành Phong trào thi đua thường xuyên trong đời sống của mỗi cán bộ và nhân dân trong huyện.

2. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện

a) Công tác chỉ đạo, điều hành

- Ban Chỉ đạo Phong trào huyện đã kịp thời kiện toàn Thành viên. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ phân công nhiệm vụ từng thành viên của Ban Chỉ đạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) phối hợp chặt chẽ với Thường trực UBMTTQVN

huyện triển khai thực hiện phong trào. Tổ chức phúc tra, thẩm định và đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua của Phong trào như: Khu dân cư văn hoá, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa...

- UBND huyện ban hành kịp thời các kế hoạch triển khai thực hiện các phong trào, các văn bản hướng dẫn kiểm tra, thẩm định các tiêu chí khu dân cư khu dân cư văn hoá, xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới, xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới kiểu mẫu, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn huyện:

+ Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 23/6/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc triển khai Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021- 2026 trên địa bàn huyện.

+ Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 13/10/2023 của UBND huyện về việc thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tuy Phước.

+ Công văn số 1483/UBND-VX ngày 21/09/2023 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

+ Kế hoạch Phúc tra, thẩm định “Thôn văn hóa”, “Khu phố văn hóa”; “Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh” năm 2023.

- Bên cạnh đó, huyện đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện thường xuyên hướng dẫn các địa phương triển khai Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Áp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định thang điểm, tiêu chuẩn, quy trình xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Khu phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bình Định; Hướng dẫn số 1261/HD-BCĐ ngày 14/9/2021 của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh về Hướng dẫn thời gian bình xét; Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; Quyết định số 318/2022/QĐ-TTg ngày 08/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 2224/QĐ-UBND ngày 16/7/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025,...

b) Hoạt động của Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn

- Ban Chỉ đạo Phong trào các xã, thị trấn đã kịp thời kiện toàn bổ sung, điều chỉnh, phân công nhiệm vụ từng thành viên của Ban Chỉ đạo, phụ trách địa bàn đảm bảo thực hiện đạt các tiêu chuẩn, tiêu chí quy định.

- Ban Chỉ đạo Phong trào các xã, thị trấn đã tích cực, chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND cụ thể hoá các mục tiêu, tiêu chí của phong trào vào các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh hàng năm; duy trì hoạt động theo quy chế, thường xuyên theo dõi và chỉ đạo các thôn, khu phố thực hiện các phong trào.

c) Công tác tuyên truyền

- Ban Chỉ đạo huyện xác định nhiệm vụ trọng tâm là tuyên truyền các nghị quyết, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đã phân công các ngành chức năng thực hiện tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc,... bằng xe lưu động, trên sóng truyền thanh huyện, bằng hình thức trực quan: treo băng rôn khẩu hiệu, phướn, panô, áp phích, bảng điện tử. Qua công tác tuyên truyền, đã kịp thời phổ biến các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân.

- Trong năm 2023, BCD cấp huyện và các xã, thị trấn thực hiện trên 180 cuộc tuyên truyền thu hút gần 20.000 người tham gia.

d) Việc bố trí, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động Phong trào

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh về kinh phí hoạt động triển khai thực hiện Phong trào của Ban Chỉ đạo các cấp, UBND huyện đã cân đối kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo huyện. Năm 2023, ngân sách huyện cấp cho hoạt động của Ban Chỉ đạo huyện số tiền 16 triệu đồng. Bên cạnh đó, hàng năm Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn được phân bổ kinh phí từ 20 đến 40 triệu đồng cho hoạt động phong trào địa phương.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền và hội, đoàn thể tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến với các tầng lớp Nhân dân với phương châm “*Sống làm theo Hiến pháp và Pháp luật*”, trách nhiệm chấp hành pháp luật của người dân ngày càng được đề cao và thực hiện có hiệu quả.

- Ban Chỉ đạo các cấp và Ban vận động ở khu dân cư thường xuyên tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia gìn giữ cảnh quan khu phố, đường làng, ngõ xóm, nơi sinh hoạt cộng đồng dân cư xanh - sạch - đẹp - an toàn, có trách nhiệm chăm lo bảo vệ môi trường trong lành, nguồn nước sạch.

- Cuộc vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội đã được triển khai sâu rộng, tạo được sự đồng tình hưởng ứng của các tổ chức chính trị - xã hội và đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia, gắn với quá trình triển khai thực hiện xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

- Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Tổ chức

thực hiện và quản lý hoạt động lễ hội đã được hướng dẫn triển khai thực hiện căn cứ theo Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ và văn bản hướng dẫn triển khai của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh; các lễ hội hàng năm được duy trì, tổ chức đúng quy định và đã thực sự trở thành ngày hội mang đậm sắc thái của từng địa phương.

2. Phát huy tối đa, hiệu quả các thiết chế văn hóa - thể thao

- Được sự quan tâm của các cấp, các ngành, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện Tuy Phước được đầu tư xây dựng đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cũng như tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ Nhân dân.

- Qua quá trình triển khai thực hiện, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cấp huyện và các xã, thị trấn cơ bản được hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao cho người dân, góp phần nâng cao ý thức trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy tính dân chủ, tinh thần đoàn kết, rút ngắn khoảng cách văn hóa giữa các địa phương trong huyện.

- Hiện nay, cấp huyện có 01 Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao; 01 đội thông tin tuyên truyền lưu động, 01 thư viện, 01 nhà truyền thống, 01 nhà thi đấu đa năng và 01 sân vận động được đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách huyện; có 13/13 Nhà văn hóa - Khu thể thao xã, thị trấn, 101 Nhà văn hóa thôn - Khu thể thao thôn, khu phố được đầu tư các trang thiết bị bàn ghế, hệ thống âm thanh, ánh sáng tử sách... các Khu thể thao được quy hoạch và đầu tư xây dựng. Các Nhà văn hóa thôn - Khu thể thao thôn, khu phố đã được các địa phương đưa vào sử dụng khai thác phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đảm bảo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần, nâng cao thể chất của nhân dân. Thông qua các hoạt động đã nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân, góp phần thiết thực cho các phong trào xây dựng gia đình, thôn, khu phố đạt chuẩn văn hóa.

- Ngoài ra, bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, nhiều địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân đã đầu tư xây dựng các cơ sở vật chất kinh doanh các hoạt động thể dục thể thao: Sân bóng đá mini cỏ nhân tạo, hồ bơi, cầu lông, bida, thể dục thể hình, yoga... và thành lập các câu lạc bộ văn hóa, thể thao: bài chòi, bóng đá, bida ... Song song, với việc đầu tư về cơ sở vật chất, các hội thi, hội diễn văn hóa văn nghệ, thi đấu thể dục thể thao được duy trì tổ chức thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý và tổ chức thực hiện thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở được đào tạo cơ bản, đã phát huy tốt năng lực, nhiệt tình, tâm huyết với các hoạt động phong trào.

- Một số địa phương thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng các thiết chế văn hoá - thể thao như: xã Phước Hưng, Phước Quang, Phước Sơn, Phước Lộc.

3. Tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng gia đình văn hóa, tiêu biểu, hạnh phúc; khu dân cư văn hóa, tiêu biểu

- Công tác xây dựng “Gia đình văn hóa” được đồng đảo cán bộ, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện tích cực tham gia; các gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa luôn ý thức chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa ngày càng được nâng cao chất lượng. Việc đăng ký thi đua và bình xét, công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, Thôn văn hóa, Khu phố văn hóa được thực hiện theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ; Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định thang điểm, tiêu chuẩn, quy trình xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Khu phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bình Định; Hướng dẫn số 1261/HD-BCĐ ngày 14/9/2021 của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh về thời gian bình xét. Việc đăng ký các danh hiệu văn hóa trên địa bàn huyện đã tổ chức thực hiện trước ngày 30/01 và bình xét đề ra thực hiện trước ngày 20/12 hàng năm. Hiện nay, toàn huyện có 53.006/54.337 hộ đăng ký gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 97,55% trên tổng số gia đình toàn huyện; có 51.262/54.337 hộ được công nhận gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 94,35% trên tổng số gia đình toàn huyện. Một số địa phương có số hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa có tỷ lệ thấp như: xã Phước Thắng, Phước Sơn, Phước An, Phước Hiệp, Phước Lộc...

- Phong trào xây dựng thôn văn hóa, khu phố văn hóa, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh được các cấp uỷ, chính quyền chú trọng quan tâm. Trong năm qua, tiếp tục phát triển rộng khắp và từng bước đi vào chất lượng, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn và đô thị ngày càng đổi mới; đến nay, đã có 101/101 khu dân cư đăng ký xây dựng thôn văn hóa, khu phố văn hóa; 02/02 thị trấn đăng ký xây dựng đô thị văn minh. Kết quả phong trào xây dựng thôn, khu phố văn hóa có 100/101 khu dân cư được công nhận, công nhận lại, bảo lưu danh hiệu Thôn văn hóa, Khu phố văn hóa, đạt tỷ lệ 100%. Toàn huyện, có 13/13 xã, thị trấn đã tiến hành phát động phong trào xây dựng xã nông thôn mới; xã nông thôn mới nâng cao; xã nông thôn mới kiểu mẫu; thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Đến nay, trên địa bàn huyện có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 (xã Phước Sơn, Phước Nghĩa, Phước Quang).

4. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới

- Việc triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mới và Đô thị văn minh” đã tạo bước chuyển biến rõ rệt cho bộ mặt nông thôn; Kinh tế có bước phát triển; Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống của các tầng lớp Nhân dân ngày càng ổn định và phát triển, hộ nghèo ngày càng giảm dần qua từng năm; tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ngày càng giữ vững ổn định; công tác xây dựng hệ thống chính trị có

nhiều chuyên viên tích cực và hoạt động ngày càng có hiệu quả, đại đa số Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Mặt trận các cấp tích cực tham gia vận động Nhân dân xây dựng đời sống văn hóa trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã tạo ra cuộc vận động thi đua sôi nổi, được mọi người, mọi nhà tham gia. Qua đó, tăng suất xuất hiện những mô hình giúp nhau thi đua lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, tham gia giữ gìn, trật tự an toàn xã hội ở khu dân cư ngày càng nhiều. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội luôn được Ban vận động chú trọng triển khai, góp phần thực hiện hoàn thành tốt mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.

5. Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện hưởng ứng tham gia ngày càng thiết thực, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm và thực hiện có hiệu quả.

6. Lòng ghép thực hiện các cuộc vận động, phong trào hiện có gắn với thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội và chuyên môn nghiệp vụ

- Với truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái giúp nhau xói đói giảm nghèo được duy trì thường xuyên thông qua những buổi sinh hoạt, hội họp, trao đổi kinh nghiệm, tập huấn chuyển giao và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chuyển đổi mùa vụ...đem lại kết quả đáng khích lệ. Bằng nguồn vốn cho vay của Nhà nước thông qua các hội, đoàn thể như: Vốn xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, hỗ trợ nông dân, học sinh-sinh viên, xuất khẩu lao động,...đại số hội viên, đoàn viên và hộ gia đình đã đầu tư phát triển kinh tế đem lại hiệu quả thiết thực, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập, đời sống vật chất của các tầng lớp nhân dân từng bước được cải thiện, góp phần làm giảm hộ nghèo trên địa bàn huyện. Trong năm 2023, số hộ nghèo ước 1.300 hộ, chiếm 2,36% tổng số hộ dân trên toàn huyện (giảm 1,17% so với năm 2022).

- Phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" được phát động triển khai có hiệu quả, các chủ trương, chính sách về công tác thể dục thể thao được cụ thể hoá, tạo điều kiện để các cấp, các ngành và người dân trong huyện hiểu rõ về vai trò, vị trí và tác dụng của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, ngành Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện đã sáng tạo trong việc tổ chức nhiều hoạt động, chương trình thể thao ở cơ sở gắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các dịp Lễ, Tết...góp phần đưa phong trào thể dục thể thao trong Nhân dân có sức lan toả mạnh mẽ, trở thành nhu cầu tất yếu không thể thiếu đối với từng cá nhân,

gia đình. Phong trào thể dục thể thao trong trường học và các cơ quan luôn duy trì và phát triển mạnh; 100% số trường học các cấp bảo đảm công tác giáo dục thể chất; 100% cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an tham gia rèn luyện thân thể thường xuyên. Đến nay, số người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên 93.891/189.020, đạt 49,67% trên tổng số dân toàn huyện.

- Phong trào “Học tập, lao động sáng tạo” được đông đảo tầng lớp Nhân dân, nhất là đội ngũ công nhân, lao động, trí thức, văn nghệ sĩ hưởng ứng tích cực, ngày càng nâng cao trình độ dân trí, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được triển khai rộng khắp đến từng khu dân cư; xây dựng gia đình khuyến học, thôn, khu phố khuyến học, xã, thị trấn khuyến học ngày càng được mở rộng và được lồng ghép trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” “Xây dựng nông thôn mới và Đô thị văn minh”.

- Phong trào xây dựng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến được phát động lồng ghép trong quá trình xây dựng gia đình văn hóa, khu phố, thôn văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; nhất là cuộc vận động đẩy mạnh phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, chăm lo các đối tượng chính sách, tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

1. Phương hướng

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”. Tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển văn hóa.

2. Chỉ tiêu

Trong năm 2024, Ban Chỉ đạo Phong trào huyện và các xã, thị trấn phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ sau:

- 99% thôn/khu phố bảo lưu danh hiệu “Thôn, khu phố văn hóa”.
- Phấn đấu 02/02 thị trấn đạt danh hiệu “Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh”.
- 91% cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa.
- 96% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

3. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra, đề nghị các cấp, ngành, Ban Chỉ đạo Phong trào các xã, thị trấn thực hiện một số giải pháp sau:

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện phong trào ở cơ quan, địa phương, đơn vị.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, yêu cầu và nội dung của phong trào gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xác định đây là một phong trào chính trị - xã hội rộng lớn, có tính toàn dân, toàn diện, tính chiến lược lâu dài trong thời kỳ mới; vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng gia đình văn hóa, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; nông thôn mới kiểu mẫu; xã, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

- Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và sức mạnh tổng hợp của Nhân dân và cả hệ thống chính trị; huy động tối đa các nguồn lực; đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm thu hút nguồn lực của các thành phần kinh tế để đầu tư xây dựng các thiết chế, văn hóa, thể thao.

- Đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, khu phố văn hóa đi vào chiều sâu, chất lượng; nâng cao nhận thức và ý thức tự nguyện, tự giác của các gia đình trong xây dựng gia đình văn hóa; ý thức trách nhiệm của người dân và năng lực tự quản cộng đồng ở khu dân cư trong quá trình xây dựng, giữ vững danh hiệu thôn văn hóa, khu phố văn hóa.

- Duy trì hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao tại các Nhà Văn hóa - Khu Thể thao xã, thôn phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ văn hoá của nhân dân.

- Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa phải đảm bảo chất lượng, không chạy theo số lượng. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa phải hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu nhà nước giao. Thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị, văn hóa công sở; nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, đồng thời chống mê tín, hủ tục và các tệ nạn xã hội khác.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, nhằm ngăn chặn và đẩy lùi các loại văn hóa phẩm phản động, độc hại, các hoạt động văn hóa thiếu lành mạnh trên địa bàn huyện.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Đề nghị UBND tỉnh xem xét, quan tâm bổ sung chỉ tiêu biên chế vị trí cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở, hiện nay đội ngũ công chức Văn hóa - Xã hội các xã, thị trấn kiêm nhiệm rất nhiều việc lĩnh vực (Văn hóa, Lao động - TB&XH, Y tế, Giáo dục).

- Đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh thường xuyên mở các lớp tập huấn nghiệp vụ cho Thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện, các xã, thị trấn và được tham quan học tập ở các địa phương khác để vận dụng các mô hình mới, cách làm hiệu quả, nhằm nâng cao chất lượng phong trào.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mới và Đô thị văn minh” năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mới nâng cao và Đô thị văn minh” huyện Tuy Phước./.

Nơi nhận:

- BCĐ. Phong trào tỉnh (b/cáo);
- TT Huyện uỷ, TT HĐND huyện (b/cáo);
- UBMTTQVN huyện (b/cáo);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các thành viên BCĐ huyện;
- BCĐ. Phong trào các xã, thị trấn;
- LĐVP, CVVP (K5);
- Lưu: VT.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Nguyễn Hùng Tân**